

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ด้วยความเอาใจใส่และจิตเมตตาอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรุประชีวิน ที่ได้กรุณาเป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ยิ่ง

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์ โยธิน รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ที่ได้กรุณาได้รับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้ให้คำแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น

ขอขอบพระคุณ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แยมเม่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา ที่ได้กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ยิ่ง

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ยิ่ง

ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ยิ่ง

ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณครอบครัว และนายอนุชา พวงผกา ที่คอยให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดมา เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด และกราบขอบพระคุณ ครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ จนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในชีวิตในวันนี้

คุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณ ทุกๆ ท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก